



ข้อหาเรียกกฎหมายความปลอดภัยฯ



สำนักความปลอดภัยแรงงาน

ข้อหาเรียกกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อหาหรือ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

หน่วยงานที่หาหรือ สถานประกอบกิจการเอกชน

หน่วยงานตอบข้อหาหรือ สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นข้อหาหรือ บริษัทในเครือ จำนวน ๑๖ บริษัทและสาขาของแต่ละบริษัท เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือไม่

ข้อเท็จจริง บริษัทในเครือ จำนวน ๑๖ บริษัท โดยแต่ละบริษัทมีสาขาหลายสาขาและมีที่ตั้งแยกจากกัน ประกอบกิจการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเก็บสินค้าไว้เฉพาะสินค้าเพื่อการจำหน่ายปลีกหรือจัดกิจกรรมเท่านั้น และไม่มีรถโฟลคลิฟท์ ในการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งในแต่ละวันจะให้พนักงานขายและพนักงานขับรถเป็นผู้ตรวจนับสินค้าขึ้น-ลงจากรถซึ่งมีปริมาณไม่มาก เพื่อนำสินค้าที่ได้รับแต่ละวันไปขายปลีกให้กับร้านค้าทั่วไปตามตอกชอกซอยต่างๆ โดยขายเป็นเงินสด

ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ฯลฯ

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

- (๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
- (๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละหน่วยงานของนายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานอยู่ในหน่วยงาน

ฯลฯ

ตอบข้อหาหรือ หน่วยงานที่ตอบข้อหาหรือพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏประกอบข้อกฎหมาย จึงได้ตอบข้อหาหรือ ดังนี้

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มิให้บังคับแก่ (๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น (๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ปัจจุบันยังไม่มีกำหนด) นอกเหนือจากนี้ใช้บังคับทั้งหมด ประกอบกับนิยาม “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า หน่วยงานแต่ละแห่งของนายจ้างที่มีลูกจ้างทำงานอยู่ในหน่วยงาน ดังนั้นบริษัททั้ง ๑๖ บริษัทตามข้อหาหรือรวมทั้งสำนักงานสาขาของแต่ละบริษัทซึ่งมีที่ตั้งแยกจากกันและมีลูกจ้างทำงานอยู่ในหน่วยงานต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ อ้างอิงหนังสือสำนักความปลอดภัยแรงงาน ที่ รง ๐๕๑๐/๐๐๙๗๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕